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ทุรกรรมของคณะกรรมาธิการงบประมาณ

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ในฐานะนักศึกษาเศรษฐศาสตรการคลัง ผมไดเฝาติดตามศึกษาพฤติกรรมของ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณแหงสภาผูแทนราษฎรมาเปนเวลาชานาน และอดดีใจมิได 
ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนของสถาบันดังกลาวนี้
           ผมไดเห็นพฤติกรรมที่สมเหตุสมผลของคณะกรรมาธิการฯ จากเดิมที่มีการใช
อํ านาจบาตรใหญ ขมขูขาราชการพลเรือน แตไมกลาขมขูขาราชการทหาร อหังการแหงอํ านาจ 
ทํ าใหมีการตัดทอนงบประมาณของหนวยราชการบางหนวยอยางไรเหตุไรผล เพียงเพื่อที่จะ 
อวดเบงอํ านาจเทานั้น แตพฤติกรรมเชนนี้คอย ๆ ลดนอยถอยลงตามลํ าดับ

           ในชั้นแรกเริ่ม คณะกรรมาธิการฯมักจะมุงพิจารณางบประมาณตามรายการหรือ
ตามหมวดการใชจาย และตัดทอนงบประมาณตามรายการหรือตามหมวดการใชจายดังกลาวนี้  
ในไมชา คณะกรรมาธิการฯเริ่มเรียนรูที่จะพิจารณางบประมาณตามโครงการและตามแผนงาน 
โดยดูความเหมาะสมของโครงการและแผนงานเปนสํ าคัญ แตกระบวนการเรียนรูดังกลาวนี้เปนไป
อยางเชื่องชา หนวยงานวิชาการบางหนวย ดังเชนสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย และ 
คณะเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เคยเขาไปในสภาผูแทนราษฎรเพื่อจัดการฝก 
อบรมเร่ืองงบประมาณแผนดินแก  ส.ส.  ดวยจุดประสงคที่จะเสริมกระบวนการเรียนรูดังกลาวนี้  
ทั้งนี้โดยอาศัยเงินชวยเหลือจากมูลนิธิตางประเทศ
           ส.ส. ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณบางคนเฝาติดตามการใชจายเงินของหนวย 
ราชการบางหนวย และของโครงการบางโครงการ จนสามารถสั่งสมขอมูลอันเปนประโยชนแก 
การกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณอยางดียิ่ง ขาราชการมักจะเกรงกลัว ส.ส.ประเภทนี้ยิ่งกวา  
ส.ส. ที่บาอํ านาจ
           แตผมเสียใจที่จะตองกลาววา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ
แผนดินประจํ าป 2536 แหงสภาผูแทนราษฎรไดทํ าลายเกียรติประวัติของสถาบันแหงตนจนเกือบ
หมดสิ้น การใชอํ านาจบาตรใหญในการตัดทอนงบประมาณกลับมาปรากฏใหเห็นอีกครั้งหนึ่ง  
กรรมาธิการบางคนทํ าตัวเปนรางทรงของ  ร.ส.ช.  และดวยอารมณคางจากความสูญเสียทางการ
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เมืองในเหตุการณพฤษภาคม 2535 ไดอาศัยอํ านาจกรรมาธิการเพื่อลางแคนทางการเมือง โดย
ปราศจากการไตรตรองถึงความเสียหายที่จะเกิดแกบานเมือง และมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ 
นักการเมืองประเภทนี้ร่ํ ารองใหทหารกลับมาปกครองประเทศดวยการรื้อฟนระบอบเผด็จการ
           ความพยายามในการตัดทอนงบประมาณของหนวยราชการตางๆใหมากที่สุด
เทาที่จะมากได มิใชดวยเหตุผลที่วา หนวยราชการเหลานั้นไดรับจัดสรรงบประมาณในชั้นตน 
มากกวาที่ควรจะเปน และมิใชดวยเหตุผลที่วา หนวยราชการเหลานั้นไมมีความสามารถในการ 
ใชจายงบประมาณ หากแตดวยเหตุผลที่ปรากฏในเวลาตอมาวา กรรมาธิการงบประมาณบางคน
และ ส.ส. บางกลุมตองการนํ างบประมาณที่ตัดทอนนี้ไปจัดสรรเปนงบพัฒนาจังหวัดใหแก ส.ส. 
เพิ่มข้ึน จนเมื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแสดงจุดยืนอยางมั่นคงวาจะไมมีการเพิ่มงบพัฒนา
จังหวัดใหแก ส.ส. กรรมาธิการบางคนและ ส.ส. บางกลุมจึงจัดการผันเงินงบประมาณที่ตัดทอน 
ไวนี้ไปใชในโครงการพัฒนาภูมิภาค โดยแยงชิงกันดึงโครงการเขาสูเขตการเลือกตั้งของตน เพื่อ 
หวังคะแนนนิยมทางการเมือง กระบวนการแยงชิงงบประมาณดังกลาวนี้มิใชการจัดสรร 
งบประมาณดวยความเปนธรรม  หากแตข้ึนอยูกับอํ านาจและเลหเหลี่ยมทางการเมืองของ ส.ส.  
แตละคน อีกทั้งมิใชกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่คํ านึงถึงประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร 
ของแผนดินเปนดานหลัก เพราะมิไดมีการศึกษาเปรียบเทียบหรือแมแตถกอภิปรายในคณะ 
กรรมาธิการฯวา  โครงการที่ ส.ส. ผลักดันใหประโยชนแกสังคมมากกวาโครงการที่ถูกคณะ 
กรรมาธิการฯตัดทอนงบประมาณหรือไม
           ทายที่สุด ความอัปยศอันเกิดจากการยัดไสโครงการการกํ าจัดยงุลาย ซึ่งมี 
หลักฐานนาเชื่อวาเกิดจากฝมือนักการเมืองมากกวาขาราชการประจํ า ไดทํ าลายศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิของคณะกรรมาธิการฯไปจนหมดสิ้น แมนักการเมืองบางกลุมบางพรรคจะพยายาม 
โยนความผิดใหขาราชการประจํ า แตขอเท็จจริงที่ปรากฏสูสาธารณชนบงชี้วา คณะกรรมาธิการฯ 
มิอาจพนจากความรับผิดชอบไปได

           พฤติกรรมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจายประจํ าป 
2536 ที่เกิดขึ้นในปนี้ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา นักการเมืองมีพฤติกรรมเยี่ยงสัตวเศรษฐกิจ  
มีกิเลสตัณหา มีความเห็นแกได โดยที่มิไดมีจิตสํ านึกตอสังคมสูงสงกวาราษฎรคนสามัญแมแต
นอย
           ในฐานะนักศึกษาเศรษฐศาสตรการคลัง ผมรูสึกผิดหวังที่คณะกรรมาธิการ 
งบประมาณกํ าลังเดินถอยหลังเขาคลอง ทั้งๆที่กอนหนานี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ความผิด 
สวนหนึ่งอยูที่รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ที่ไรความสามารถและมองไมเห็นความสํ าคัญของการ 
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ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํ างานของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อใหกระบวนการงบประมาณมี 
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  ทั้งๆ ที่พรรครัฐบาลกุมเสียงขางมากในคณะกรรมาธิการฯ
           การที่ ส.ส. สวนใหญไมยอมรับนายธารินทร นิมมานเหมินท ประธานคณะ 
กรรมาธิการฯในฐานที่มิไดมาจากการเลือกตั้ง มีสวนอยางสํ าคัญตอการทํ างานของคณะกรรมา 
ธิการฯในปนี้ แมในขั้นตอนของการเลือกประธานคณะกรรมาธิการฯก็ยังมีการตีรวนที่จะไมเลือก
นายธารินทรข้ึนดํ ารงตํ าแหนงประธาน โดยที่มีความพยายามที่จะผลักดันใหนายไตรรงค  
สุวรรณคีรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังขึ้นดํ ารงตํ าแหนงแทน หากแตนายไตรรงคยืนยัน 
ในหลักการวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจักตองดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะกรรมาธิการ 
งบประมาณ  ดวยเหตุที่ ส.ส. ไมยอมรับนักการเมืองที่มิไดมาจากการเลือกตั้ง  นายธารินทรจึงมี
ปญหาในการควบคุมการประชุมต้ังแตตน และอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหขาดประชุมเกือบเปน
ประจํ า นอกเหนือจากความจํ าเปนที่ตองใชเวลาในการแกปญหาวิกฤติการณในตลาดหลักทรัพย
และสถาบันการเงิน  คณะกรรมาธิการฯในปนี้จึงขาดผูนํ าที่จะกํ ากับการทํ างานใหอยูในรองในรอย

           แมผมจะรูสึกผิดหวังที่คณะกรรมาธิการงบประมาณกํ าลังเดินถอยหลังเขาคลอง  
แตผมก็ยังอุนใจที่ระบอบประชาธิปไตยชวยใหผมเห็นพฤติกรรมเยี่ยงสัตวเศรษฐกิจของนักการ
เมืองได ในระบอบการเมืองแบบเปดเชนนี้ ประชาชนสามารถมองเห็นกระบวนการจัดสรรงบ
ประมาณอยางแจมชัด  ซึ่งตรงกันขามกับระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย
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